

สิบวันแรกของซุลหิจญะฮฺวันเวลาแห่งความประเสริฐ

<p>เพราะท่านนบีมูฮัมมัด (ไม่มีวันใดๆ ที่การทำงานที่ดีจะเป็นที่ชื่นชอบขององค์อัลลอฮ์มากกว่าในวันเหล่านี้ (หมายถึงสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ)) บันทึกโดยบรรดาเจ้าของหนังสืออักษุนัน</p>	<p>เพราะอัลลอฮ์ทรงสาบานกับมันโดยตรัสว่า ﴿وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ (ขอสาบานด้วยยามรุ่งอรุณ และด้วยค่ำคืนทั้งสิบ) ((อิบนิ अबباسกล่าวว่า คือสิบก่อนอีดีลฮัจญะฮฺ)) บันทึกโดยฮาเกิม และเป็นคำกล่าวของนักวิชาการตัจฟีรส่วนมาก</p>	<p>เพราะในวันเหล่านั้น มี : - - วันดีร์วีเยฮฺ (วันที่ ๘) - วันอะรอฟะฮฺ (วันที่ ๙) คือวันวุฎูฟ - วันเชือด (วันที่ ๑๐) คือวันอีดีล</p>
--	--	--

ท่านอุษมาน อับนุฮุฎัยฟีย์ กล่าวว่า ((พวกเขา (หมายถึงชาวสลัฟ) ให้ความสำคัญใหญ่ต่อ ๑๐ วันของ ๓ ช่วงสิบสุดท้ายของเดือนรอมฎอนสิบแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺสิบแรกของเดือนมุฮัรรัม บันทึกโดยอัลอัศบานีย์ ใน(อัตตัจรีบวัตตัจรีบ)
ท่านอัลลามะฮฺ อัลอุษัยมีย์ กล่าวว่า (สมควรสำหรับบรรดานักศึกษาที่จะต้องเผยแพร่ให้เกิดความตื่นตัวในบรรดาผู้คนเกี่ยวกับความประเสริฐของวันทั้ง ๑๐ เพราะผู้คนนั้นต่างพากันละเลย และไม่มีความรู้เกี่ยวกับความประเสริฐของมัน).

มีบทบัญญัติส่งเสริมในสิบวันแรกของซุลหิจญะฮฺให้มากในการทำการงานที่ดีทั้งหลายและที่เน้นหนักก็คือ

<p>(๕) การรำลึกถึงอัลลอฮ์ จากการตักบิร ตะฮฺลีล , ตะฮฺมีด , การอ่านอัลกุรอานและอื่นๆ ท่านนบีมูฮัมมัด (ดังนั้นจงให้มากในวันเหล่านั้น)) หรือ ในวันทั้งสิบ จากการกล่าว ตักบิร (อัลลอฮ์อูอักบัร) ตะฮฺลีล (ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์) ตะฮฺมีด (อัลฮัมดุลิลลาฮ์) บันทึกโดยอะหมัด , และท่านนบีมูฮัมมัด กล่าวว่า ((ดูอาอ์ที่ประเสริฐที่สุดคือดูอาอ์ในวันอาเราะฟะฮฺ และคำดูอาอ์ที่ประเสริฐที่สุดที่ฉันและบรรดานบีก่อนหน้าฉันกล่าว (ในวันนั้น) คือ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ وَالْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียว โดยปราศจากการตั้งภาคีใดๆพร้อมพระองค์ การปกครองดูแลเป็นของพระองค์ และมวลการสรรเสริญก็เป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงปรีชาสามารถบนทุกสิ่ง” บันทึกโดยอัตติรมิซีย์</p>	<p>(๔) การบริจาค ท่านนบีมูฮัมมัด กล่าวว่า : “ไม่มีวันใดๆ ที่การทำงานที่ดีจะเป็นที่ชื่นชอบขององค์อัลลอฮ์มากกว่าในวันเหล่านี้(หมายถึงสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ)” เหล่าเศาะหาบะฮฺได้ถามท่านว่า “แม้กระทั่งการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์(ก็ยังไม่สามารถทัดเทียมการปฏิบัติอะมัลในวันเหล่านี้)กระนั้นหรือ?” ท่านตอบว่า “ใช่ แม้กระทั่งการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ เว้นแต่ บุรุษหนึ่ง ที่ออกไปรบด้วยตัวและทรัพย์สินของเขาแล้ว (เสียชีวิตในสมรภูมิ) ไม่กลับมาอีกเลย” บันทึกโดยบรรดาเจ้าของอัสสุนัน</p>	<p>(๓) การเชือดอฎุฮียะฮฺ ท่านนบีมูฮัมมัด กล่าวว่า : “ผู้ใดที่ปรากฏว่าเขามีความสามารถ และเขาไม่ทำอฎุฮียะฮฺ ผู้ นั้นอย่าได้เข้าใกล้สถานที่ที่ละหมาด (อีดี)ของเรา บันทึกโดยอิบนิมาญะฮฺและอะหมัด และท่านนบีมูฮัมมัด (คือลัทธิล่อลู่อะลียะฮ์วะซัลลิม) กล่าวว่า : “เมื่อพวกท่านเห็นจันทร์เสี้ยวเดือนซุลหิจญะฮ์ โดยที่คนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านต้องการเชือดอฎุฮียะฮ์ (กุรบาน) ดังนั้นให้เขางดจากการตัดผม (ขน) หรือตัดเล็บของเขา” หมายถึงจนกว่าเขาจะเสร็จจากการเชือดอฎุฮียะฮ์แล้ว บันทึกโดยมุสลิม</p>	<p>(๑)การประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮฺ ท่านนบีมูฮัมมัด กล่าวว่า “อิสลามถูกสร้างบนหลัก ๕ ประการ คือ ปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และมุฮัมมัด นั้นคือเราะฮูล (ศาสนทูต) ของอัลลอฮ์ ดำรงการละหมาดจ่ายซะกาต บำเพ็ญฮัจญ์ ณ บัยตุลลอฮ์ และถือศีลอดในเดือนรอมฎอน” มุตะพะวะกุนอะลียะฮ์ และท่านนบีมูฮัมมัด กล่าวว่า ((ฮัจญ์มับูร (ฮัจญ์ที่ถูกตอบรับ) ไม่มีผลตอบแทนใดนอกจาก สวรรค์” มุตะพะวะกุนอะลียะฮ์</p>	<p>(๑)การถือศีลอด ยกเว้นวันอีดีล ((“ท่านรอซูลﷺได้ถือศีลอดเก้าวันของเดือนซุลหิจญะฮฺ และวันอาชูรออ์และสามวันของทุกๆ เดือน วันจันทร์แรกของเดือนและวันพฤหัสบดี)). บันทึกโดยอบูดาวูด และเน้นหนักให้ถือศีลอดวันอะรอฟะฮฺมากกว่าวันอื่นๆ ท่านรอซูลﷺ กล่าวว่า “การถือศีลอดในวันอาเราะฟะฮฺ ฉันทาคาดหวังว่าอัลลอฮ์จะทรงลบล้างบาปของหนึ่งปีที่ผ่านมา และหนึ่งปีที่จะมาถึง” (บันทึกโดยมุสลิม)</p>
---	--	---	---	---

:สิ่งที่ถูกบัญญัติให้มีการเชือด :

<p>(๓) อัลอะกิเกาะฮฺ เป็นสุนนะฮ์มุอักกะดะฮฺของผู้เป็นบิดาหรือผู้ที่อยู่ในสถานะเดียวกับบิดา ต่อทุกชีวิตที่ถูกเป่าวิญญาณเข้าไปแล้วแม้จะคลอออกมาเสียชีวิตก็ตาม และถูกบัญญัติให้ทำการเชือด : - [-] แกะหนึ่งตัวสำหรับทารกหญิง [] แกะสองตัวสำหรับทารกชาย</p>	<p>(๒) อัลอฎุฮียะฮฺ เป็นสุนนะฮ์มุอักกะดะฮฺ เหนือมุสลิมทุกคน และไม่ควรที่มุสลิมคนใดที่มีความสามารถ ที่จะละทิ้งมัน เพราะท่านนบีมูฮัมมัด กล่าวว่า ((“ผู้ใดที่ปรากฏว่าเขามีความสามารถ และเขาไม่ทำอฎุฮียะฮฺ ผู้ นั้นอย่าได้เข้าใกล้สถานที่ที่ละหมาด (อีดี)ของเรา))บันทึกโดยอิบนิมาญะฮฺและอะหมัด</p>	<p>(๑)อัลฮัจญ์ จำเป็นจะต้องเชือดสัตว์สำหรับผู้ประกอบพิธีฮัจญ์แบบตะมัดตัวและกิรอน ส่วนอื่นจากทั้งสองนี้ มีสุนนะฮ์ให้เชือดสำหรับผู้ที่เขาหมี وَأَمَّا غَيْرُهُمَا فَيَسُنُّ فِيهِ حَقُّ الْهَدْيِ และมีบัญญัติให้ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์กินบางส่วนจากเนื้อฮัจญ์นั้นและบริจาคอีกบางส่วนให้คนยากไร้บริเวณหะรอหม</p>
---	--	--

เงื่อนไขของการทำอฎุฮียะฮฺ :

<p>(๓) จะต้องปราศจากข้อตำหนิต่าง ๆ ที่ทำให้การทำอฎุฮียะฮ์ใช้ไม่ได้:บันทึกโดยนักบันทึกทั้งห้า จากท่านนบีมูฮัมมัด กล่าวว่า ((สี่ประเภทที่ไม่อนุญาตให้ทำอฎุฮียะฮ์ : [-] และสัตว์ผอมที่ไม่มีไขมัน” [ج] สัตว์ซากะเกลกที่ปรากฏอาการซากะเกลกอย่างแน่ชัด [-] สัตว์ที่มีอาการป่วยอย่างชัดเจน. [] สัตว์ตาบอดข้างเดียวหรือมีตาข้างเดียว ที่ลักษณะการบอดของมันชัดเจน</p>	<p>(๒) อายุครบตามที่กำหนด ดังนั้นไม่เป็นที่อนุญาต นอกจาก: [-] มุชึนนะฮ์ อูฐ : อายุครบห้าปีบริบูรณ์ วัว : อายุครบสองปี แพะ : อายุครบหนึ่งปี [] ญูฮะฮฺ แกะ ต้องมีอายุครบหกเดือนบริบูรณ์</p>	<p>๑. ต้องเป็นปศุสัตว์ คือ อูฐ , วัว , แพะ.</p>
--	--	---

และสมควรที่จะให้มันเป็นสัตว์ที่ดี ลักษณะสมบูรณ์ และยิ่งมีความสมบูรณ์มากแค่ไหน ก็จะเป็นที่รัก ณ อัลลอฮ์มากเท่านั้น และผลตอบแทนต่อผู้กระทำก็จะยิ่งใหญ่มากท่านญาบิรกล่าวว่า “เราได้เชือดพร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ ในปีฮุญัยยะฮ์ อูฐหนึ่งตัวแก่เจ็ดคน และวัวหนึ่งตัวแก่เจ็ดคน” รายงานโดยมุสลิม.

สิ่งมีบทบัญญัติให้กระทำในวันที่ ๗ หลังการคลอ :

<p>(๔)การบริจาคตามน้ำหนักของเส้นผม ด้วยเงิน และสิ่งนี้เฉพาะเด็กผู้ชายเช่นกัน เหมือนกับการโกน</p>	<p>(๓)การโกนศีรษะ : และสิ่งนี้นั้นเฉพาะเด็กผู้ชาย</p>	<p>(๒)การตั้งชื่อเด็ก หากยังไม่ได้มีการจัดเตรียมชื่อของเขา มาแล้วก่อนหน้านี้.</p>	<p>(๑)การทำอะกิเกาะฮ์: หากเด็กเกิดในวันเสาร์ ก็จะทำการเชือดในวันศุกร์ หรือ ก่อนตรงกับวันที่ทำการคลอ๑ วัน ถ้าหากพลัดในวันที่ ๗ ให้ทำในวันที่ ๑๔ ถ้าหากพลัดในวันที่ ๑๔ ให้ทำในวันที่ ๒๑</p>
--	---	---	---